



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การประชุมระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง

“สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์:

ความท้าทายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน”

จัดโดย

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)



คำนำ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดดำเนินการมาเป็นปีที่ 10 ได้มีการจัดการเรียนการสอน จาก 2 สาขาวิชา มาเป็น 60 สาขาวิชาในปัจจุบัน การจัดตั้งมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเกิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนีแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ที่มีต่อผู้คนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินงานตลอด 10 ปี ของมหาวิทยาลัย ได้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด

อนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ได้ทวีความสำคัญขึ้นหลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ประเทศชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกของอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง (ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม เขมร และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน) ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกัน ผ่านการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในอดีต แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหาของอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีปมทางประวัติศาสตร์และบาดแผลในอดีตที่ถูกสร้างโดยระบอบอาณานิคมและปัญหาเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง ที่ประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย สร้างไว้ ทำให้กลุ่มประเทศของอำนาจกลุ่มน้ำโขงยังมีความ “ไกลห่างทางประวัติศาสตร์” ระหว่างกัน ทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ พลอยติดกับดักปมทางประวัติศาสตร์และเจ็บปวดกับบาดแผลทางประวัติศาสตร์มาโดยตลอด

การที่จะเข้าใจระหว่างผู้คนในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสันติวัฒนธรรมบนความมีศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกัน ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเป็นความท้าทายของผู้คนในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงนี้ ที่จะต้องสอบถาม ทบทวน ความรู้ที่มีอยู่เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะจับมือกันรู้เท่าทันสังคมโลก และใช้ความได้เปรียบที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง เป็นแหล่งอาหารของโลกและเป็นแหล่งภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อโลกในอนาคต

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จึงได้จัดการสัมมนาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง เพื่อเผชิญความท้าทายทางวิชาการบนฐานแนวคิดหลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้วางแนวทางไว้ ทำให้หลังจากปีที่ 10 มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ทศวรรษใหม่ของอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงเพื่อการพัฒนา และสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ให้แน่นแฟ้น ซึ่งเวทีวิชาการครั้งนี้ นับเป็น

ก้าวแรก เพื่อการก้าวไปสู่อนาคต ของความสงบสุขและความมั่งคั่งของประชาชนใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ว่าจะมีพรมแดนใดๆขวางกั้น
เราก็พยายามก้าวข้ามด้วยใจกล้าหาญตลอดไป

ทั้งนี้โครงการประชุมระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง “สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์: ความท้าทายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน” จัดโดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และนักวิชาการทางสังคมศาสตร์ระดับแนวหน้าของชาติ ในการทำให้
ผลของการประชุมครั้งนี้มีผลต่อสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสืบไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.จิกพันธ์ วงษ์บูรณาวาทย์)

คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์

มีนาคม 2552

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
หลักการและเหตุผล	3
กำหนดการ	7
บทคัดย่อ	
- กรณีศึกษาการสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงเชื้อสาย จีนยูนนานมุสลิม 3 รุ่น ที่อยู่ในหมู่บ้านจังหวัดเชียงราย นิสริน กัทรเรื่องวิไล พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง	14
- สงครามผ้าทอ : งานปอยสังขาร เทศกาลสาดน้ำและการเป็น เวทีพหุทัศน์ในพหุสังคม ศิวริน เลิศภูมิศ	15
- ม่านมยุเรียงดา นาฏกรรมล้านนา สู่ภาพสะท้อนเรื่องพม่าศึกษา ในสังคมไทย ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 สิทธิพร เนตรนิยม	17
- จากสิบสองปันนาสู่ประเทศไทย : พัฒนาการการตั้งชื่อและนามสกุล ของชาวไทลื้อในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ	19
- การศึกษาการวิเคราะห์พัฒนาการของความรู้แม่กำเดื่อน (หญิงหลังคลอด) พิมพ์ทรัพย์ พิมพ์สุทธิ	20
- นักเดินทางและการจัดทำรายการสิ่งของ(พืช สัตว์และอาหาร) : จากสิ่ง ที่ไม่รู้จัก กลายมาเป็นสิ่งที่คุ้นเคย ผ่านกระบวนการ Domestication พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง	22

- An Exploration of Cross-Linguistic Influence : A Multilateral
Analysis of University Students Performance On Expression of
Measurement

Kunlaphak Kongsuwannakul

23
- การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด
สุภิญญา ปัญญาสิทธิ์
ปรัชญ์ อ่ำสาคร

24
- SMTEs : Economic Development and Resource Conservation
Opportunities in the GMS : A Case of Northern Thailand

Asst. Prof. Bussaba Sitikarn, PhD.,

26
- ม่อนยา : วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพชุมชน บนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

พยอม ดีน้อย

28
- สถานการณ์และแนวโน้มของการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ R 3 A (เชียงใหม่)

ธงชัย ภูวนาทวิจิตร

30